

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน

วัน เดือน ปี 25 ก.ย. 2563

หน้า 10 เรื่อง ไฟฟ้า

# ‘สุพัฒน์พงษ์’ขั่นนอต‘กฟผ.’ให้ทันยุค ‘สนพ.’ขอ2เดือนแก้สำรองไฟฟ้าล้น

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้บริหาร ว่าได้นโยบาย กฟผ.เร่งศึกษาและพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและเร่งเจรจาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย เป็นการรุกตลาดซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงแนะให้พิจารณาลดค่าเสื่อมและอายุโรงไฟฟ้าจาก 25-30 ปี ให้มีระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เป็นการสำคัญการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กล่าวถึงแนวทางลดสำรองไฟฟ้าที่สูงถึง 37-40% ว่า กระทรวงพลังงานจะพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการนำไปสู่การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังพิจารณาแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปด้านพลังงาน เปิดการแข่งขันการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ซึ่งแนวทางทั้งหมดจะทำให้ประเทศมีต้นทุนด้านพลังงานลดลง เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเห็นแนวทางชัดเจนภายใน 2 เดือน

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 25 ก.ย. 2563 หน้า 8 เรื่อง ไฟฟ้า

### **‘สุพัฒน์พงษ์’จี้กฟผ.เร่งลงทุน**

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวกว่า การมอบนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กฟผ.ลงทุนปีละกว่า 5 หมื่นล้านบาท และอีก 5 ปีข้างหน้าจะลงทุนมากขึ้น อาทิ การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า การลงทุนสายส่ง วงเงินรวมกว่า 6 แสนล้านบาท ดังนั้น ได้เร่งรัดให้ กฟผ.ลงทุนส่วนนี้ โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2564 เชื่อว่า กฟผ.จะทำได้ดี อาจลงทุนไม่ได้เยอะมาก เพราะสำรองการผลิตไฟฟ้ายังมีปริมาณมากอยู่

“ตอนนี้ กฟผ.จึงเน้นศึกษาการแสวงหาโอกาส ทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านไฟฟ้าของภูมิภาค การศึกษาทำข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อซัพพลายไฟฟ้าให้กับภูมิภาค” นายสุพัฒน์พงษ์กล่าว

‘สุพัฒนพงษ์’ มอบนโยบาย กฟผ. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า

# สร้างเขี้ยวเล็บแข่งขัน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงานเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เร่งศึกษาและพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งเจรจาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย เพื่อเดินหน้ารุกตลาดซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงแนะนำให้พิจารณาลดค่าเสื่อมและอายุโรงไฟฟ้าจาก 25-30 ปี ให้มีระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ กฟผ. ส่งเสริมเทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าและการดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)

ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาคู่กลางกร ควรสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการอบรมทักษะและเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและค้นหาธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความคล่องตัว มีเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าที่ทันสมัยน่าสนใจสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้เลย แทนการเริ่มต้น พัฒนาใหม่ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

“กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องรักษาศักยภาพความเข้มแข็ง การพัฒนาคู่กลางกร และนวัตกรรมต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาค”